



หนทางสมัคร "อิสระ" ทางใหม่ พิจิตต รัตตกุล กลายเป็น "มูมอับ" ยิ่ง ของ "ชวน" ประชาธิปัตย์

เพียงบทหนึ่ง "หมอลูกพระยา" เห็นได้ชัดเป็น
อย่างยิ่งกับพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีสรรหาตัวผู้สมัคร
วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร
เนื่องเพราะพรรคประชาธิปัตย์เล่นเกมกับของ
เล่นเกมในการสรรหาตัวผู้สมัครอย่างโจ่งครึ่ม
เหมือนจะมองข้ามหัว นายพิจิตต รัตตกุล ไปอย่างไม่
เห็น

ไม่เพียงแต่จะมีการทอดสะพานไปยัง นายมีชัย
วีระไวทยะ และ พล.ต.ต. เสริมเดช
หากแม้กระทั่งนามของ คุณหญิงสุพัตรา มาศ
คิดดี และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็มีกรหยิบยก
ขึ้นมาอย่างครึกโครม

เป็นการหยิบยกขึ้นมาภายใต้ชื่อทางการเมืองที่ว่า
ความโดดเด่นของ คุณหญิงสุพัตรา มาศคิดดี
สามารถก้าวขึ้นและมีความเหนือกว่า นางสุภาวรัตน์ เกตุ
ราพันธ์ ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีความส
ถมาดิ่งกว่า พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หากแต่

ประสานเข้ากับ "โหด" ที่จัดทำขึ้นอย่างไม่ดีอันเท่า
ไหนกับ นายสัญญา สนิมบุตร อดีตรองเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์

เจ้าของสโลแกนเด็ด "ไม่เลือกเรา เขามา
ชน" เมื่อเดือนกรกฎาคม 2538

มีข่าว "ปลัด" บางกระแสบอกว่า การถอนตัว
จากสมาชิกภาพแห่งพรรคประชาธิปัตย์ของ
นายพิจิตต รัตตกุล นั้นมิได้ดำเนินไปอย่างตรงไปตรง
มา หากแต่เป็นภาวะที่อ้อมห่าง "เกม"

"เกม" ทางการเมืองตามแนวมนต์ของพรรคประชาธิ
ปัตย์

นั่นก็คือ ก่อนหน้านี้ นายพิจิตต รัตตกุล ได้มอบ
หมายให้บริษัทแห่งหนึ่งดำเนินการสำรวจและชี้แจงเสียง
ชาวกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า คะแนนเสียงของพรรค
ประชาธิปัตย์ตกต่ำเป็นอย่างมาก

ตกต่ำนับหมื่นครั้ง ส.ป.ก.4-01 เรื่อยมาจนถึงกรณีคิด
ไม้เท้าชกป้าอานกัฏหาร

หนทางรอดของ นายพิจิตต รัตตกุล ก็คือจะต้อง
ลงสมัคร "อิสระ" ขึ้นลงสมัครในนามพรรคประชาธิ
ปัตย์ก็มิได้จะพุ่งอสงวาทักแล้ว

ข่าว "ปลัด" มีอีกเป็นอย่างอื่นจะหาหนทางที่ปรา
ด่าสมาบัด



หากว่ามาจากภายในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเองก็
ไม่เป็นผลดีต่อทั้งพรรคประชาธิปัตย์และต่อ นายพิจิตต
รัตตกุล
ประการสำคัญ นายพิจิตต รัตตกุล กระทำไปตาม
ความเชื่อมั่นของตน
ประการหนึ่ง เชื่อมั่นว่าการถอนตัวออกมาจะทำให้
พรรคประชาธิปัตย์มีความสบายใจมากขึ้นในการเลือก
สรรหาตัวผู้สมัครวันเลือกตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับเพ

ดานที่ชื่อ นายพิจิตต รัตตกุล
ประการหนึ่ง เชื่อมั่นในการทุ่มเททำงานตลอด 3-4
ปีที่ผ่านมา นับแต่พ่ายแพ้ต่อ ร.อ.กฤษณา อรุณวงษ์
ณ อุรุยา ทั้งๆ ที่ได้คะแนนมากกว่า 3 หมื่น
แต่ความเชื่อและความปศุภาพบุรุษของ นาย
พิจิตต รัตตกุล กลับยิ่งทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้อง
ตกอยู่ในภาวะชะงักงันและตกเป็นจนวนทางสังคมไป
อย่างน่าเวทนา

ในกระแสที่พรรคพลังธรรมจะส่ง พล.ต.จำลอง
ศรีเมือง ลงสมัคร

แม้ว่า พล.ต.จำลอง ศรีเมือง มีโอกาสจะถูกล้อม
กอบโดยคนของพรรคประชาธิปัตย์และรวมถึงอดีตชาว
พรรคพลังธรรมเก่าที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆ
แต่นั่นก็มิได้หมายความว่าความของพรรคประชาธิปัตย์
จะกลายเป็น "ดาวอู"

จุดบอดเป็นอย่างมากของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ตรงที่
นายพิจิตต รัตตกุล ไม่เพียงแต่เป็นบุตรของอดีตหัว
หน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเสมือนทายาททางการเมือง
ของ นายพิจิตต รัตตกุล เท่านั้น

ที่สำคัญเขายังเป็นอดีต ส.ส.3 สมัยของพรรค ทั้งยัง
เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในชุดที่พรรคประชาธิปัตย์
เพียงผู้อย่างยิ่ง

ยิ่งกว่านั้น เขาเป็นชาวพรรคประชาธิปัตย์เพียงคนเดียว
ที่ประกาศเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะเล่นการเมืองระ
ดับท้องถิ่น โดยไม่เควพลกแหกหน้าไปกับกระแสการ
เมืองระดับชาติ และนั่นย่อมหมายความว่าเขามีพื้นฐาน
พอสมควรในกรุงเทพมหานคร

น่าเสียดายที่แค่พื้นฐานของสมาชิกกับพื้นฐานของพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นอย่างดี

ข้อเสนอของ นายปริชา สุวรรณทัต ที่มีให้พรรค
ประชาธิปัตย์ส่งคนลงสมัครแต่พร้อมใจกันทะเลาะแค้นให้
กับ นายพิจิตต รัตตกุล จึงเป็นข้อเสนอแห่งการประนี
ประนอมที่นับวันจะได้รับการชานรับมากยิ่งขึ้น
ชานรับเพื่อมิให้ความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิ
ปัตย์ขยายและบานปลายออกไปอีก

ชานรับเพื่อที่อย่างน้อยให้ นายพิจิตต รัต
ตกุล เป็นศักดิ์ศรีของพรรคประชาธิปัตย์ไปด้วย